

Số: 10 /BC-UBND

Quảng Phú, ngày 24 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 14/11/2019 của UBND huyện về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V; UBND xã Quảng Phú báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015-2020

Quảng Phú là một xã thuần nông, là xã nằm ở cửa ngõ phía Tây của huyện Quảng Điền, địa bàn của xã tương đối rộng với 10 thôn. Toàn xã có 3035 hộ với dân số 12.658 khẩu. Địa hình của xã tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc phát triển ngành nông nghiệp; hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Trong những năm qua địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức đó là: thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả thị trường ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh cho người người dân. Đặc biệt, là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại về kinh tế cho bà con nông dân. Tuy vậy, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, cùng với truyền thống yêu nước, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, nhân dân xã Quảng Phú đã đoàn kết một lòng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn và giành nhiều thắng lợi quan trọng.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự chủ động tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân xã, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ngày càng được quan tâm hơn và luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác thi đua, khen thưởng thực sự đã trở thành động lực quan trọng trong việc thúc đẩy cán bộ, công chức,

mọi thành phần trong xã hội thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, học tập, sáng tạo... Trong những năm qua Ủy ban nhân dân xã đã coi công tác thi đua, khen thưởng là một trong những biện pháp quản lý, điều hành cơ quan có hiệu quả, thực sự có tác dụng động viên cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Từ những động viên, khen thưởng kịp thời của các cấp, các ngành nên ngày càng xuất hiện nhiều đơn vị, tập thể sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, các hộ gia đình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng nhiều trên địa bàn xã.

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của UBND huyện Quảng Điền về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện Quảng Điền.

Trong 5 năm qua các cấp ủy đảng, Chính quyền và nhân dân trong xã đã có những chuyển biến cơ bản về nhận thức phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước. Đã chỉ đạo bám sát vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV đã đề ra, Ủy ban nhân dân xã đã khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực văn hoá - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Từ mục tiêu tổng quát trên, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đã cụ thể hoá thành những nội dung, chương trình thi đua và triển khai một cách tích cực, đồng bộ, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn xã.

Công tác tổ chức và quy trình xét khen thưởng qua các phong trào thi đua từng bước được đổi mới. Hội đồng thi đua khen thưởng của xã đã tiến hành theo quy trình xét khen thưởng đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng và đúng người, đúng thành tích. Đây cũng là yếu tố tích cực, quan trọng có tác động trong quá trình động viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

II. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ Củng Cố HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Công tác xây dựng Hội đồng thi đua, khen thưởng

Trên cơ sở các văn bản của cấp trên, hàng năm UBND xã đã kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng đảm bảo đủ thành phần theo quy định, trong đó Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng; thư ký Hội đồng ĐKT là Công chức Văn phòng-thống kê; các thành viên bao gồm Chủ tịch

UBMTTQ VN xã, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và các ban ngành cấp xã.

Hội đồng thi đua, khen thưởng xã phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể cấp xã và tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp trong việc tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua trên địa bàn xã; tổ chức tuyên truyền xây dựng điển hình, nhân rộng, phát huy tác dụng và giữ vững điển hình tiên tiến và xét chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước để trình cấp trên quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng.

2. Công tác củng cố Hội đồng thi đua, khen thưởng

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của UBND huyện Quảng Điền về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện Quảng Điền.

Hàng năm UBND xã ban hành Quyết định kiện toàn và củng cố Hội đồng thi đua, khen thưởng, trong đó Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng; Phó Chủ tịch UBND xã làm Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT; thư ký Hội đồng TĐKT là Công chức Văn phòng-thống kê; các thành viên bao gồm: Chủ tịch UBMTTQ VN xã, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, Công chức tài chính-kế toán xã.

III. KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế

Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa với năng suất, sản lượng, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, Giá trị sản phẩm ngành trồng trọt bình quân hàng năm đạt 52,5 tỷ đồng.

Việc đa dạng hóa các loại cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã, trong những năm qua có nhiều kết quả khả quan, đã góp phần khuyến khích nhân dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang sản xuất sản phẩm hàng hóa, phối hợp với các công ty, liên kết sản xuất lúa chất lượng cao, sản xuất lúa giống; sản xuất theo chuỗi giá trị. Tổ chức thực hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất như: mô hình trồng hành lá, trồng ném, trồng bưởi Da xanh, mía Trái vụ...Mô hình cánh đồng lớn gieo cấy giống lúa chất lượng cao với diện tích 20 ha tại HTX nông nghiệp Phú Hòa đạt hiệu quả cao, năng suất bình quân hàng năm đạt từ 70-75 tạ/ha.

Phong trào thi đua cải tạo, chỉnh trang vườn tược tiếp tục được đẩy mạnh,

đến nay có 09 vườn mẫu đã đăng ký và đang triển khai thực hiện. Đã triển khai thực hiện kỹ thuật canh tác lúa 3 tầng 3 giảm cho 26 ha trên địa bàn toàn xã góp phần nâng cao giá trị sản xuất, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời, đưa các giống mới chất lượng cao vào sản xuất thử nghiệm như giống ADI 168, KH1, Hà Phát 3, VT NA6... để thay thế các giống lúa truyền thống tại địa phương.

Chất lượng đàn vật nuôi được cải thiện, các mô hình chăn nuôi có hiệu quả được duy trì, nhân rộng. Đã gắn phát triển chăn nuôi với đảm bảo vệ sinh môi trường nhất là việc kiểm soát tình hình dịch bệnh, công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi được thực hiện đảm bảo, nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất như: Dự án hỗ trợ phát triển nuôi gà, lợn bằng đệm lót sinh học, nuôi gà Ai Cập lấy trứng....

Tình hình nuôi cá lồng bè trên sông Bồ phát triển mạnh và mang lại hiệu quả kinh tế cao. hiện toàn xã có 292 lồng/bè các loại, tăng 159 lồng, bè so với năm 2015, sản lượng cá đến năm 2019 đạt 288,25 tấn, tăng 235,25 tấn so năm 2015. Đã thành lập được Tổ hợp tác nuôi cá lồng bè tại thôn Hà Cảng và tham gia dự án liên kết sản xuất tiêu thụ cá Diêu Hồng cho các hộ nuôi. Giá trị sản lượng sản phẩm thủy sản bình quân hàng năm đạt 465,6 tỷ đồng.

Hai HTX NN đã có nhiều cải tiến trong công tác tổ chức, quản lý, mở rộng kinh doanh, dịch vụ, phát triển thêm ngành nghề, làm đầu mối tiếp nhận các chương trình chuyển giao kỹ thuật và các nguồn vốn phục vụ trực tiếp cho công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các HTX đã mạnh dạn huy động vốn, trang bị thêm tài sản cố định, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh có hiệu quả hơn, tạo thêm việc làm cho người lao động; ổn định đời sống xã viên. Doanh thu bình quân hàng năm đạt trên 2 tỷ đồng. HTX mây tre đan những năm qua hoạt động hiệu quả, thu hút được nhiều xã viên góp vốn, giải quyết việc làm thường xuyên cho 90 lao động.

Thu nhập bình quân đầu người 34 triệu đồng/người/năm, tăng 8 triệu đồng/ người/năm so với giai đoạn 2011-2015.

2. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa-xã hội

Ngành giáo dục của xã nhà 05 năm qua đã đạt những kết quả quan trọng. Công tác huy động và duy trì số lượng học sinh các cấp đều đạt kế hoạch đề ra, số lượng học sinh giỏi khối THCS, Tiểu học ngày càng nhiều và tham gia tại các kỳ giao lưu học sinh giỏi do cấp Huyện, Tỉnh, Quốc gia tổ chức đều đạt thành tích cao; Chất lượng giáo dục đạt được nhiều kết quả tích cực; Công tác xã hội hóa giáo dục có bước chuyển biến mới, phong trào khuyến học, khuyến tài được quan tâm. Phát huy tốt vai trò của trung tâm học tập cộng đồng và Hội khuyến học xã; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học được nâng lên; các cấp học đã hoàn thành tốt chương trình và tổng kết năm học học sinh hoàn thành chương trình tiểu học được vào lớp 6 đạt 100%. Duy trì phổ cập bậc tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập bậc THCS mức độ 3, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi và phổ cập xóa mù chữ đạt mức độ 2. Tỷ lệ học lực bậc THCS hàng năm đạt loại giỏi chiếm 25%, loại khá chiếm trên 40%, tốt nghiệp bậc THCS hàng năm đều đạt cao từ 98-100%.

Đến nay đã có 4/5 trường đạt chuẩn Quốc gia, riêng trường Mầm non Sao Mai 2 đang hoàn thiện một số hạng mục để phấn đấu trong năm 2020 đạt chuẩn

quốc gia.

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động là vấn đề chính quyền địa phương quan tâm, hàng năm Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp với Hội nông dân, Phụ nữ xã cùng các đơn vị, Trung tâm GDNN-GDTX huyện mở các lớp dạy nghề cho lao động ở địa phương như kỹ thuật chăm sóc cá lồng, nuôi lợn đốm lót sinh học, chế biến món ăn kết hợp VSATTP thu hút 350 lượt người tham gia, đồng thời tổ chức 15 lớp tập huấn phát triển sản xuất, chăn nuôi thu hút hơn 600 lượt hội viên nông dân, phụ nữ và đoàn viên thanh niên tham gia.

Công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm toàn xã có 10 chi hội khuyến học thôn, 13 ban khuyến học dòng họ ở các thôn, 06 chi hội cơ quan. Hàng năm Hội khuyến học xã, chi hội thôn, các Ban khuyến học dòng họ đều làm tốt công tác tuyên dương phát thưởng cho các em đạt thành tích cao trong học tập. Tỷ lệ gia đình học tập đạt trên 60 %, có 05 đơn vị đạt đơn vị học tập, 05 thôn đạt cộng đồng học tập và 01 Ban khuyến học dòng họ Hoàng thôn Hạ Lang đạt Dòng họ học tập.

Chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được nâng lên, Trạm y tế xã duy trì và giữ vững đạt chuẩn Quốc gia, đội ngũ y, bác sỹ thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là đội ngũ y tế thôn, nhằm góp phần thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng trên địa bàn, trong đó chú trọng công tác khám chữa bệnh ban đầu cho các đối tượng thực hiện bảo hiểm y tế và đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi.

Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng hoạt động của đội ngũ công tác viên dân số không ngừng được nâng lên. Hàng năm đã tổ chức các chiến dịch truyền thông dân số và chiến dịch tăng cường đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản lồng ghép dịch vụ kế hoạch hoá gia đình đến tận người dân. Hoạt động của các cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên có nhiều chuyển biến, duy trì ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 01% và tỷ lệ sinh con thứ 03 trở lên đến nay còn 16,1%, (giảm 1,1% so với giai đoạn 2011-2015).

Sự nghiệp văn hoá thông tin, thể dục thể thao tiếp tục có những chuyển biến đáng kể. Đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương và các ngày lễ lớn trong năm. Trong đó có 650 tin bài trên hệ thống truyền thanh xã và huyện. Công tác nâng cao đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì và phát triển với trọng tâm là xây dựng làng, cơ quan, trường học văn hóa; xây dựng làng, thôn văn hóa kiểu mẫu gắn đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, lễ hội được tăng cường, từng bước đưa hoạt động lễ hội, các di tích văn hóa lịch sử với Chương trình xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. , đã quan tâm công tác bảo tồn, nâng cấp, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa như: nâng cấp Miếu thờ Thị độc học sĩ Đặng Hữu Phổ, nhà bia ghi danh liệt sỹ xã, quan tâm trồng cây xanh và thường xuyên ra quân làm đẹp khuôn viên các di tích. Tham gia và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa trong chương trình "Sóng nước Tam Giang" Lễ tế Bà Tơ và hoạt động đua ghe truyền thống thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia..

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu. Đến cuối năm 2019, trên địa xã có 9/10 thôn được công nhận đạt chuẩn văn hoá, đạt tỷ lệ 90%; gia đình đạt chuẩn văn hoá đạt tỷ lệ 93,5%.

Hoạt động thể thao và phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động, đặc biệt là qua các đợt tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã; Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục thể thao ngày càng được quan tâm, công tác xã hội hóa thể dục thể thao được triển khai rộng khắp.

Cuộc vận động đền ơn, đáp nghĩa, ngày vì người nghèo để chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được thực hiện sâu rộng. Cùng với việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, các cấp, các ngành trên địa bàn xã đã tích cực hưởng ứng phong trào tình nghĩa và được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và động viên tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn thành cơ bản việc giải quyết chế độ cho các đối tượng có công với cách mạng, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết. Kết quả 5 năm, quan tâm hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/CP đã thực hiện 23 nhà, hiện nay đã lập danh sách đề nghị tiếp tục hỗ trợ cho 11 nhà; Công tác xét duyệt BTXH được quan tâm, đã có 156 đối tượng.

Chương trình giảm nghèo tiếp tục được đẩy mạnh, đã thực hiện tốt lồng ghép các chương trình như chuyên gia kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi, hỗ trợ giống cây con, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm nhằm tạo việc làm tăng thu nhập cho hộ nghèo góp phần làm giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 8,12% xuống còn 4,49% (giảm 3.63% so giai đoạn 2011-2015).

Công tác vận động hiến máu tình nguyện được triển khai tích cực và được đông đảo cán bộ, nhân dân và cả hệ thống chính trị tham gia. Từ năm 2016 đến nay đã vận động trên 300 người tham gia hiến máu tình nguyện. Trong đó có cá nhân anh Ngô Văn Tường đã hiến máu 13 lần, anh Nguyễn Văn Trục hiến máu 12 lần.

3. Các phong trào thi đua trong lĩnh vực Quốc phòng-An ninh

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang nhân dân đã phát triển sôi nổi, sâu rộng và thường xuyên, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, nhân dân khắc phục mọi khó khăn, chủ động sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với Ban Văn hóa-thông tin xã và Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật xã tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ vậy mà số thanh niên lên đường nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và “Thực hiện 6 điều Bác Hồ

dạy”, “Xây dựng lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ” được tiếp tục duy trì một cách thường xuyên. Các phong trào đều được xây dựng thành các chương trình hành động, gắn với khẩu hiệu hành động cụ thể, thiết thực.

Các phong trào: Toàn dân tham gia phát hiện và bắt giữ tội phạm, hãy nói không với ma túy, xây dựng thôn không có tệ nạn xã hội, phong trào giữ gìn an toàn giao thông... đã góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Thông qua phong trào đăng ký xây dựng “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, Chi Hội Cựu chiến binh Việt Nam “Tự quản về an ninh trật tự” và “Liên đội tự quản về trật tự xã hội và An toàn giao thông” đã phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng đảo nhân dân tham gia tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững bình yên ở mỗi thôn, xóm.

4. Công tác xây dựng hệ thống chính trị

Cùng với các phong trào thi đua phát triển trên lĩnh vực kinh tế xã hội, phong trào "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh" gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 CT/BCT của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng uỷ chỉ đạo đẩy mạnh trong toàn đảng viên gương mẫu thực hiện. Qua đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững và phát huy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân.

Tập trung chỉ đạo có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cán bộ, công chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”... Đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua được quan tâm triển khai rộng rãi. Hội đồng nhân dân đã tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ, bàn và quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Chú trọng đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng các kỳ họp, tham gia chất vấn, trả lời chất vấn truyền thanh trực tiếp trên Đài phát thanh xã. Thể chế hoá kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban nhân dân xã từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành chính quyền được nâng cao. Hoạt động của chính quyền được đổi mới theo hướng gần dân sát dân hơn, quan tâm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Đặc biệt, là phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính", thực hiện "Đơn giản hoá các thủ tục hành chính" từng bước đi vào thực chất, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân giao dịch các thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hoá công sở của cán bộ, công chức; đảm bảo xây dựng đội

ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, thực sự năng động, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kiên quyết đấu tranh chống nạn quan liêu, tham nhũng và lãng phí.

Đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác củng cố tổ chức bộ máy, công tác cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa hiện đại” nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch hành chính đối với các tổ chức và công dân.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc đã phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết cùng các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Đảng và nhà nước phát động, đặc biệt là các phong trào xóa đói giảm nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết.

Phong trào hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hoá gắn với đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động được thực hiện đồng bộ trên 10 khu dân cư, gắn với việc xây dựng làng văn hoá là cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị, cuộc vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hoá người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư, đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, vận động thực hiện chính sách DS-KHHGD.

Phong trào “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu” được triển khai rộng khắp. Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiêu biểu như: Ông Phạm Văn Hào thôn Xuân Tuyền, Trần Quang Tròn thôn Hà Cảng, Trương Cảnh Tuấn thôn Phú Lễ.

Hội liên hiệp Phụ nữ xã với các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, cuộc vận động xây dựng mô hình gia đình “5 không 3 sạch”, đi đầu trong phong trào phân loại rác thải trên địa bàn xã. Thông qua các phong trào thi đua và hoạt động của Hội đã xuất hiện các cá nhân điển hình tiên tiến như là: bà Nguyễn Thị Hiền thôn Phú Lễ, bà Nguyễn Thị Liên thôn Bao La - Đức Nhuận, bà Hoàng Thị Hà thôn Bác Vọng Tây,

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai phong trào “5 xung kích tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. Phong trào đã cụ thể hoá bằng nhiều chiến dịch, nhiều cuộc vận động thu hút hầu hết các lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia và mang lại kết quả đáng trân trọng. Điển hình qua các phong trào: ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh, phối hợp với các đơn vị về hoạt động hè tại địa phương, tham gia xây dựng Nông thôn mới. Qua các phong trào đã thu hút đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia. Thông qua các phong trào thi đua và hoạt động của Đoàn đã xuất hiện các cá nhân tiên tiến như: anh Trần Dương Bá Tuyên đoàn viên Trường TH Đặng Hữu Phổ, anh Nguyễn Hiếu đoàn viên thôn Hà Cảng, anh Trần Đình Hòa đoàn viên thôn Phú Lễ, chị Nguyễn Thị Ánh Quỳnh đoàn viên thôn Nghĩa Lộ.

Hội Cựu chiến binh xã với phong trào thi đua phát huy truyền thống “Xúng danh anh bộ đội cụ Hồ”, “Thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo”. Ngoài việc tuyên truyền vận động Hội viên gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đã quan tâm động viên

giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, tổ chức việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua các phong trào thi đua và hoạt động của Hội đã xuất hiện các cá nhân điển hình tiên tiến như là: ông Trần Đại Hảo, ông Trần Đại Hiền thôn Phú Lễ, ông Trần Văn Ngân thôn Nam phù – Nho Lâm, , ông Ngô Văn Phòng thôn Nam Phù – Nho lâm, ông Phạm Âu thôn Xuân Tuyền.

5. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao”

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã tạo được sự chuyển biến thực sự về nhận thức đối với các cấp, các ngành, đặc biệt là khơi dậy vai trò chủ thể, tạo niềm tin, tính tự giác của người dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Hệ thống tổ chức từ xã đến thôn, được thành lập và kiện toàn đã hoạt động tích cực, hiệu quả.

Đã công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2014. Phối hợp với đơn vị tư vấn Công ty cổ phần môi trường và xây dựng Việt Nam VICA triển khai công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; triển khai nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

Đã xây dựng 09 hộ vườn kiêu mẫu, hầu hết các hộ đã xây dựng hệ thống tường rào bao quanh, hệ thống tưới tự động, đóng giếng tưới và giàn lưới che; đồng thời, đã tổ chức trồng bưởi da xanh, hoa cúc, bầu bí, mướp đắng và cây ăn quả dọc theo hệ thống tường rào. Qua kết quả bước đầu cho thấy hầu hết các vườn đều cho hiệu quả khá, giá trị bình quân 01 hộ thu nhập đạt từ 20 - 25 triệu đồng/sào.

Trong 5 năm qua nhân dân đã tích cực hiến đất, hiến cây, đóng góp công lao động và kinh phí để bê tông hóa giao thông nông thôn, giao thông xóm, kiên cố hóa kênh mương. Cụ thể nhân dân đã hiến 1600 m² đất, 200m tường rào, hàng ngàn cây các loại, đóng góp hơn 1200 ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh; qua đó việc GPMB khá thuận lợi, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm kinh phí, nhiều thôn đã phát huy tốt nội lực của nhân dân và huy động con em làm ăn xã để chỉnh trang đường thôn, ngõ xóm, xây dựng cổng chào...

Xây dựng thôn nông thôn mới kiêu mẫu đối với thôn Hà Cảng theo quy định tại Quyết định số 1.572/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay thôn Hà Cảng đã hoàn thành việc nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa, sân bóng chuyền, tường rào, tổng kinh phí 274 triệu đồng; trong đó huyện hỗ trợ 130 triệu đồng, ngân sách xã hỗ trợ 24 triệu đồng, huy động con em phương xa và nhân dân đóng góp 120 triệu đồng.

Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các thôn triển khai thực hiện việc xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp,.. trồng hoa trong lớp cao su làm cho môi trường xanh và đẹp trên các tuyến đường nông thôn. Đồng thời tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, thôn, xóm.

Trong 5 năm qua có 63 xóm đúc bê tông, với tổng chiều dài 6,2 km;

Trong đó: Ngân sách xã hỗ trợ 824 tấn xi măng, thành tiền 1.087 triệu đồng. Ngân sách huyện hỗ trợ 824 tấn xi măng thành tiền 1.071 triệu đồng. Nhân dân đóng góp: 2.207 triệu đồng.

Phát huy nội lực các thôn, các đơn vị đã triển khai thực hiện một số công trình bằng vốn đóng góp của nhân dân và vốn tự có của các đơn vị cụ thể như sau.

Tổng kinh phí thực hiện là:	84,935 tỷ đồng.
Trong đó: - Vốn ngân sách tỉnh:	37,976 tỷ đồng.
- Vốn Ngân sách huyện:	18,971 tỷ đồng.
- Vốn Ngân sách xã:	7,577 tỷ đồng.
- Vốn HTX và vốn khác:	12,307 tỷ đồng.
- Vốn nhân dân đóng góp:	8,12 tỷ đồng.

IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

Trong 5 năm qua, đã xét công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ công tác; hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác cải cách hành chính trên địa bàn và khen thưởng đột xuất. Nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen. Tập thể Cán bộ và nhân dân xã Quảng Phú được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Tập thể lao động xuất sắc 03 năm liền; Năm 2018 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua và nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, huyện tặng Bằng khen, Giấy khen; Năm 2019 được Chính phủ tặng Cờ thi đua. UBND xã xét khen thưởng cho 65 tập thể và 160 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, khen thưởng chuyên đề và đột xuất.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Ưu điểm

- Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước hàng năm Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng Chỉ thị và kế hoạch phát động phong trào thi đua. Đồng thời tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua cho các cán bộ, công chức và người lao động. Bên cạnh đó đã được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền nên nhiều phong trào thi đua được phát động đều có kết quả thiết thực.

- Phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong quá trình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Nghị quyết của HĐND xã. Qua các phong trào, đã xây dựng được những nhân tố mới trong lao động, sản xuất kinh doanh, các mô hình điển hình tiên tiến để nhân rộng trên địa bàn.

- Công tác bố trí công chức và tập huấn về công tác thi đua khen thưởng đã được chú trọng, triển khai và đạt kết quả tốt nên công tác thi đua khen thưởng đã từng bước đổi mới, đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả rõ rệt.

- Hội đồng Thi đua Khen thưởng xã đã được kiện toàn, thật sự là cơ quan tư vấn, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác thi đua khen thưởng, đưa công tác thi đua khen thưởng vào một nhiệm vụ quan trọng, khen đúng người, đúng việc, đúng thành tích và khen thưởng kịp thời, thật sự tạo ra động lực thúc đẩy các phong trào và kinh tế-xã hội phát triển.

2. Tôn tại, hạn chế

- Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, rộng khắp và liên tục, nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức. Việc khen thưởng có lúc chưa kịp thời. Hình thức, nội dung và phương pháp tổ chức thi đua chưa được đổi mới. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua chưa kịp thời và thường xuyên. Vai trò của các tổ chức cơ quan, đoàn thể trong công tác thi đua chưa được phát huy mạnh mẽ.

- Chưa quan tâm đúng mức công tác bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu, những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất; do đó việc tổ chức, xây dựng, học tập nhân rộng những điển hình mới chưa thật sự mạnh mẽ, hiệu quả chưa cao.

- Công chức làm công tác thi đua, khen thưởng kiêm nhiệm nhiều việc, thường xuyên thay đổi, nên gặp nhiều khó khăn trong công tác theo dõi, tham mưu trong lĩnh vực thi đua khen thưởng.

VI. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Nguyên nhân

- Một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng.

- Công chức làm công tác thi đua, khen thưởng còn bất cập, đặc biệt do phải kiêm nhiệm công tác khác, thường xuyên thay đổi dẫn đến hiệu quả tham mưu chưa đáp ứng với yêu cầu.

- Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác thi đua chưa được chú trọng phát huy mạnh mẽ. Công tác phát hiện, áp dụng các chính sách ưu đãi còn chưa đáp ứng yêu cầu.

- Công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nhân rộng điển hình tiên tiến còn chưa được coi trọng, động viên khuyến khích chưa được kịp thời.

2. Bài học kinh nghiệm

- Tăng cường lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền và công tác phối hợp chặt chẽ giữa UBMTTQ, các đoàn thể với các ngành. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là yếu tố quyết định để tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả.

- Công tác thi đua, khen thưởng đó là “Thực hiện việc khen thưởng công bằng, kịp thời”; nội dung phong trào thi đua phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn cụ thể; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân tố điển hình. Công tác khen thưởng phải khách quan, dân chủ, chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, phổ biến kinh nghiệm hay của các gương điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, để kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

- Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã kịp thời đảm bảo phát huy tốt vai trò tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng; tham gia ý kiến và đề xuất nội dung, biện pháp cho Cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức phát động phong trào thi đua; thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tổ chức, chỉ đạo,

tổng kết và phổ biến kinh nghiệm, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; thẩm định thành tích, xét chọn các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để đề nghị khen thưởng theo quy định.

- Để công tác thi đua, khen thưởng đúng với mục đích, ý nghĩa của nó, thật sự tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cần phải công minh trong việc bình xét khen thưởng để chọn đúng người, đúng việc, người được khen thật sự phải là điển hình nổi bật, là tấm gương để người khác học hỏi.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời khắc phục những tồn tại, khó khăn vướng mắc.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2020-2025

Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, để góp sức cùng với huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng mà Đại hội Đảng các cấp đề ra, là động lực tinh thần để chúng ta vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động tranh thủ thời cơ, thi đua lao động, sản xuất hoàn thành cao nhất kế hoạch kinh tế-xã hội hàng năm, tạo tiền đề để xây dựng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025.

I. PHƯƠNG HƯỚNG

Quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng và Nghị quyết của Đảng uỷ vào thực tiễn, tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương, nêu cao tinh thần chủ động và sáng tạo, huy động tối đa nội lực và tranh thủ các nguồn lực khác để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới theo định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; ổn định phát triển kinh tế và tăng trưởng bền vững, giải quyết tốt các vấn đề văn hoá-xã hội và bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội; kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế-xã hội với cải cách hành chính Nhà nước, xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân và thể trận an ninh vững chắc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

II. MỤC TIÊU

Xây dựng Quảng Phú trở thành một trong những xã có kinh tế phát triển nhanh và bền vững; Huy động tối đa các nguồn lực, trong đó chú trọng phát huy có hiệu quả nội lực, chủ động khắc phục những khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng xã Quảng Phú trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 với định hướng cơ cấu kinh tế 05 năm tới chuyển dịch theo hướng "**Tiểu thủ công nghiệp xây dựng, Dịch vụ, Nông nghiệp**". Lấy phát triển dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp -

xây dựng làm động lực tăng trưởng kinh tế và đóng vai trò chủ đạo; phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững có giá trị về sản phẩm, chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

- *Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"*. Gắn phong trào thi đua yêu nước với triển khai học tập tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến tất cả cán bộ, công chức và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, làm cho phong trào thi đua trở thành hành động cách mạng sâu rộng, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

- *Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế*: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hiệp lực, người người thi đua, ngành ngành thi đua. Phân đấu giai đoạn 2020-2025, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng/năm. Giá trị ha canh tác đạt 100 triệu đồng, đến năm 2025 toàn xã có trên 50 vườn mẫu.

Chú trọng phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, nhằm không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, nâng cao thu nhập cho người lao động. Gắn phát triển kinh tế, xã hội với công tác xây dựng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

- *Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội*. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá, duy trì và phát triển các phong trào thi đua nâng cao các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Phân đấu đến năm 2025 phân đấu 100% các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có 2,3 trường đạt mức độ 2; xã không còn hộ nghèo (trừ các trường hợp BTXH); Ổn định tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1 %, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn dưới 15 %; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 5 %; 100% làng đạt chuẩn văn hóa và 95% đến 98% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%.

Quan tâm đầu tư nâng cấp nhà Bia ghi danh liệt sĩ, các di tích lịch sử, văn hóa như Miếu mộ Đặng Hữu Phổ, Di tích chùa Thiện Khánh kết hợp nhà trưng bày Mây tre đan Bao La với sản phẩm làng nghề truyền thống để hình thành điểm đến tham quan du lịch thu hút khách du lịch trong và ngoài địa phương

- *Thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính và xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh*. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo công khai thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa hiện đại. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã; kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tham nhũng với công tác thực hành tiết

kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gắn xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, hoạt động của mặt trận và các đoàn thể nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất.

- *Thi đua thực hiện có hiệu quả về bảo vệ môi trường.* Phát triển kinh tế đi cùng với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường, Tổ chức thực hiện và quản lý tốt theo Đề án "thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt" trên địa bàn xã.

Tăng cường tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của các ngành và người dân trong giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, nhất là ở trong thôn xóm. Duy trì và phát huy hơn nữa hiệu quả của phong trào Ngày chủ nhật xanh, gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu.

- *Thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh:* tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế gắn chặt với củng cố quốc phòng, bảo vệ chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác giáo dục, quốc phòng đi đôi với xây dựng lực lượng dân quân của xã ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống và trấn áp các loại tội phạm. Thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn xã.

Phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn xã.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chỉ thị số: 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã. Tăng cường hơn nữa nhận thức, vai trò của cấp ủy Đảng và chính quyền, công tác phối hợp giữa mặt trận với các đoàn thể để đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và hiệu quả trong toàn xã hội.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của xã về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, phổ biến kinh nghiệm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua để nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng khắp; chú trọng đầu tư việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực lao động sản xuất, kinh doanh.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn; cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ của ngành và địa phương.

4. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua: đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; Xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Chuyên đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; Tập trung phát triển mạnh TTCN, Thương mại dịch vụ nhằm ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ

vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm (2020-2025), tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng- an ninh, bảo đảm phát triển bền vững.

5. Thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng của chính sách cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách có hiệu quả.

6. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân tố điển hình, trong khen thưởng phải khách quan, công bằng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan. coi trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, nhất là nông dân, công nhân lao động, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng con người mới.

7. Thường xuyên củng cố kiện toàn cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo đủ số lượng, có năng lực trình độ, tận tâm, tận tụy đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua hiện nay.

Những kết quả đã đạt được trong Hội nghị lần này và sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận, các đoàn thể cấp xã. UBND xã tin tưởng rằng, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian đến tiếp tục phát huy có hiệu quả, ngày càng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, phát triển nhanh và bền vững góp phần xây dựng xã Quảng Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Hội đồng TĐKT huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Mặt trận và các đoàn thể cấp xã;
- Các đơn vị và BDH các thôn;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Lợi